

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ

การศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคือ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สามารถสรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้

สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคือ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สรุปผลได้ ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคือ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนในพื้นที่ตำบลบัวคือ มีระดับความคาดหวังต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคือ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ด้านพัฒนาสังคม ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านพัฒนาการเมืองและการบริหารและด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตามลำดับ

1.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า ความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ คือ อบต.จัดให้มีการก่อสร้างถนนให้มีมาตรฐานงานทาง อบต.จัดให้มีการซ่อมแซมดูแลรักษาถนนให้ใช้การได้ได้อย่างสม่ำเสมอ อบต.จัดหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน อบต.จัดให้มีการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่อบต.ให้ทั่วถึง อบต.จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน อบต.จัดให้มีการติดตั้งโคมไฟฟ้า

สาธารณะให้ให้ได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง อบต.จัดให้มีไฟฟ้าเกษตรกรรมให้ทั่วถึง. อบต. จัดให้มีการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียให้เพียงพอและทั่วถึง และ อบต.จัดให้มีการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียให้ครบทุกหมู่บ้าน

1.2 ด้านพัฒนาสังคมพบว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคือ ด้านพัฒนาสังคม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า ความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ คือ อบต.จัดให้มีการอบรมประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อเป็นประจำทุกปี อบต.จัดให้มีโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อเป็นประจำทุกปี อบต.จัดให้มีโครงการรณรงค์ป้องกันและต่อสู้เอาชนะยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง อบต.จัดให้มี สถานที่พักผ่อนหย่อนใจการออกกำลังกายและการนันทนาการให้ครบทุกหมู่บ้าน อบต.จัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการ ประจำตำบลเพื่อพัฒนาจิตใจให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง อบต.จัดให้มีการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ และค้อยโอกาส เพื่ออยู่ร่วมสังคมอย่างมีคุณค่าอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง อบต.จัดทำโครงการซื้อผ้าห่มคลายหนาวอย่างสม่ำเสมอ และ อบต.จัดให้มีการจัดซื้อเครื่องเสียง เต็นแอโรบิคให้ครบทุกหมู่บ้าน

1.3 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคือ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า ความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ คือ อบต.จัดให้มีโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนให้ครบทุกครัวเรือน อบต.จัดให้มีโครงการส่งเสริมการลงทุนในการประกอบอาชีพอย่างทั่วถึง อบต.จัดให้มีการส่งเสริมหัตถกรรมในครัวเรือนเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นให้ครบทุกครัวเรือน อบต.จัดให้มีการก่อสร้างโรงปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้ครบทุกหมู่บ้าน อบต.จัดให้มีโครงการฝึกอบรมเพิ่ม ทักษะฝีมือแรงงานในตำบลอย่างสม่ำเสมอ และอบต.จัดทำโครงการสนับสนุนงบประมาณซื้อวัสดุครุภัณฑ์กลุ่ม อาชีพ อย่างทั่วถึง

1.4 ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคือ ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า ความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ คือ อบต.จัดให้มีห้องสมุดประจำตำบลมี มาตรฐานและเหมาะสมเพื่อเป็นแหล่ง ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ อบต.จัดให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐานและเหมาะสม อบต.จัดให้มีการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตประจำตำบลที่มีมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า อบต.จัดให้มีการจัดทำโครงการส่งเสริมบำรุงรักษาศิลปะ จาริต ประเพณี

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง อบต.จัดทำโครงการฟื้นฟูฝึกรวมลูกเสือชาวบ้านอย่างสม่ำเสมอ และอบต.จัดทำโครงการคณะกลองยาว ครบทุกหมู่บ้าน

1.5 ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหารการจัดการ พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคือ ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหารการจัดการ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายชื่อ พบว่า ความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ คือ อบต.จัดให้มีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อปฏิบัติงานได้ สะดวกรวดเร็ว อบต.จัดให้มีการติดตั้งหอกระจายข่าวหมู่บ้าน โดยให้ อบต. เป็นแม่ข่ายสามารถควบคุมได้ทั้งตำบลเพื่อให้การสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทั้งตำบลได้สะดวกรวดเร็ว อบต.จัดให้มีการอบรมเพิ่มความรู้ เรื่อง กฎหมายให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง อบต.จัดให้มีโครงการศึกษาดูงานพัฒนาความรู้ประชาชนตำบลอย่างสม่ำเสมอ และ อบต.จัดทำโครงการผู้นำหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาการเมืองอย่างสม่ำเสมอ

1.6 ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคือ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายชื่อ พบว่า ความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ คือ อบต. จัดให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนดูแลรักษาป่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ อบต. จัดให้มีการจัดการระบบน้ำเสียให้ครบทุกครัวเรือน อบต. จัดให้มีโครงการคัดแยกขยะ ทำปุ๋ย ชีวภาพให้ครบทุกหมู่บ้าน อบต. จัดให้มีการฝึกทบทวนอาสาสมัครดูแลป่าเป็นประจำทุกปี อบต.จัดให้มีโครงการอบรม อาสาสมัครดูแลแหล่งน้ำอย่างสม่ำเสมอ อบต.จัดให้มีโครงการปลูกจิตสำนึกในโรงเรียนเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ป่าไม้อย่างสม่ำเสมอ และ อบต.จัดให้มีการสนับสนุนงบประมาณ ดูแลป่าโคกหินลาดอย่างสม่ำเสมอ

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคือ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และหมู่บ้าน พบว่า ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคือ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างเพศชายและเพศหญิงโดยรวม ไม่แตกต่างกัน จำแนกตามอายุโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าแตกต่างกัน จำนวน 5 ด้าน

คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านพัฒนาสังคม ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จำแนกตามอาชีพ ทั้งโดยรวมและรายด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำแนกตามระดับการศึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน และจำแนกตามหมู่บ้าน ทั้งโดยรวมและรายด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ข้อเสนอแนะความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคือ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน 6 ด้าน ปรากฏผลดังนี้

3.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประชาชนมีความคาดหวังให้ อบต. ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านให้ครบทุกเส้นทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลทุกเส้นทางและก่อสร้างรางระบายน้ำให้ภายในหมู่บ้านให้ทั่วถึง

3.2 ด้านพัฒนาสังคม ประชาชนมีความคาดหวัง ให้ อบต. ดำเนินการในเรื่องจัดทำโครงการป้องกันยาเสพติดให้แก่เยาวชนภายในตำบล และจัดทำโครงการป้องกันไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน

3.3 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ ประชาชนมีความคาดหวังในเรื่องให้ อบต. อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มอาชีพในตำบล และ จัดทำศูนย์ศึกษา ดูงาน อบต. ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารกลุ่มอาชีพ

3.4 ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประชาชนมีความคาดหวังให้ อบต. ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำหมู่บ้าน และ สนับสนุนงบประมาณการจัดงานประเพณีท้องถิ่น

3.5 ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ ประชาชนมีความคาดหวังในเรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน และจัดทำโครงการส่งเสริมความสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่น

3.6 ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนมีความคาดหวังให้ อบต. ดำเนินการจัดทำโครงการฟื้นฟูลำห้วยสาธารณะประโยชน์ และจัดทำโครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะประโยชน์ภายในตำบลบัวคือ

อภิปรายผล

จากการศึกษา ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคือ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในครั้งนี้ได้ผลการศึกษาที่สามารถนำมาอภิปรายได้ ดังนี้

1. การศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคือ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคือ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ด้านพัฒนาสังคม ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนา ด้านการเมืองการบริหารการจัดการและด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เป็นลำดับสุดท้าย แสดงให้เห็นว่า เรียงลำดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังมากที่สุดคือ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าประชาชนมีความต้องการพัฒนา การก่อสร้างและซ่อมปรับปรุงถนน การจัดหาแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภค การก่อสร้างวางระบายน้ำ การขยายเขตไฟฟ้า ซึ่งเป็นนโยบายพื้นฐานการพัฒนาตำบลและจากค่าเฉลี่ยที่ได้ แสดงให้เห็นว่า ประชาชนมีความคาดหวังในระดับปานกลางอาจเป็นเพราะการดำเนิน ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ตรงจุด หรือความต้องการของประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนต้องการถนนลาดหินคลุกแต่งบประมาณ ไม่เพียงพอจึงสามารถลงได้แค่ถนนลูกรังหรือในส่วนการจัดหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเนื่องจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน จึงทำให้ค่าความคาดหวังของประชาชนออกมาที่ค่าเฉลี่ย ระดับปานกลาง แต่จากข้อเสนอแนะพบว่าด้าน โครงสร้างพื้นฐานมีความถี่ในการตอบแบบสอบถามมากกว่าด้านอื่นซึ่งทำให้ทราบว่าประชาชนในพื้นที่ มีความคาดหวังให้องค์การบริหารส่วนตำบล บัวคือพัฒนาท้องถิ่นในด้านโครงสร้างพื้นฐานและควรกำหนดเป็นนโยบายพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคือ

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคือ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามเพศ อายุอาชีพ ระดับการศึกษา และหมู่บ้าน จากผลการศึกษาพบว่า

2.1 ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันมีความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคือ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกันทุกด้าน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในสังคมปัจจุบันเพศหญิงได้มีโอกาสเข้ามามีบทบาทในการเป็นผู้นำหมู่บ้านและการทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มอาชีพต่างๆทำให้การแสดงออกทางความคิดในการพัฒนาท้องถิ่นได้ขยายไปตามหมู่บ้านต่างๆ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ในสังคมไม่แตกต่างจากเพศชายจึงทำให้ความต้องการพัฒนาท้องถิ่นไม่แตกต่างจากเพศชาย

2.2 ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคือ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านโครงสร้างพื้นฐาน ช่วงอายุ 41-50 ปี มีความคาดหวังแตกต่างกับ ช่วงอายุ 31-40 ปี และ 51-60 ปี อาจเป็นเพราะว่า ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในตำบลเป็นลำดับแรก ด้านพัฒนาสังคม พบว่า อายุ 20 - 30 ปี แตกต่างกับ อายุ 41 -50 ปี และ อายุ 51 -60 ปี แตกต่างกับอายุ 61 ปีขึ้นไป ในเรื่องความคิดเห็นเนื่องจากอายุ ช่วง 30 -30 ปี เป็นช่วงที่อยู่ในวัยที่กล้าคิด กล้าทำ และเป็นวัยที่อยู่ในขณะศึกษา จึงทำให้เป็นวัยที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มอายุอื่น

2.3 ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคือ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมมีความคาดหวังแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาชีพลูกจ้าง/รับจ้าง มีความคาดหวังแตกต่างกับอาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย/ธุรกิจ ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านพัฒนาสังคม ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ และด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหารการจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ากลุ่มอาชีพลูกจ้าง/รับจ้าง เป็นกลุ่มอาชีพที่แตกต่างจากกลุ่มอาชีพอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษา อาชีพ ฐานะ จึงส่งผลให้มีความคาดหวังที่แตกต่างจากกลุ่มอื่นซึ่งกลุ่มอาชีพลูกจ้าง/รับจ้างเป็นกลุ่มอาชีพที่เลี้ยงชีพตนเองไปวันๆ จึงทำให้กลุ่มอาชีพนี้ไม่ต้องคิดถึงความคาดหวังทั้ง 4 ด้าน

2.4 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคือ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า

ประชาชนในพื้นที่มีโอกาสได้เรียนรู้แนวทางการปกครองส่วนท้องถิ่นและได้รับข่าวสารจากสื่อพิมพ์ต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนข้อมูลแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นจากผู้นำหมู่บ้านอย่างทั่วถึงซึ่งทำให้แนวความคิดการพัฒนาไม่แตกต่างกัน

2.5 ประชาชนที่อาศัยในหมู่บ้านแตกต่างกันมีความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคือ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 6 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ด้วยบริบทของหมู่บ้านที่มีขนาดพื้นที่และมีขนาดชุมชนแตกต่างกันทำให้สภาพสภาพปัญหาและความต้องการไม่เหมือนกัน ทำให้แนวความคิดพัฒนาแตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้

1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคือ ควรที่จะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นในด้านโครงสร้างพื้นฐานในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านให้ครบทุกเส้นทาง

1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคือควรจะดำเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐานและมีความเหมาะสมเพิ่มเติม

1.3 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคือควรจะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นในด้านพัฒนาสังคมในการจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนภายในตำบลบัวคืออย่างต่อเนื่อง

1.4 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคือที่ควรจะดำเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการจัดทำโครงการปลูกต้นไม้ตามที่สาธารณะประโยชน์ในเขตตำบลบัวคือ

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาต่อไป

2.1 ควรทำการศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคือ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในเชิงลึกคุณภาพเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลให้มีคุณภาพต่อไป

2.2 ควรศึกษา ทักษะและสิ่งจูงใจที่ส่งผลต่อความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

2.3 ควรศึกษา ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY